

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: / UBND-CA
V/v Tăng cường các biện pháp
nắm tình hình, giải quyết các mâu
thuẫn trong nhân dân, phòng
chống tội phạm giết người và tội
phạm cố ý gây thương tích trên
địa bàn xã.

Cẩm Châu, ngày tháng 11 năm 2022

Kính gửi: - Trưởng các ban ngành, đoàn thể;
- Các ông Trưởng thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện đề án 2022 ngày 14/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về “Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, lực lượng Công an đã triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do đó tình hình tội phạm giết người, gây thương tích trên địa bàn xã đã giảm xuống (10 tháng đầu năm 2022 xảy ra 0 vụ giết người, 02 vụ cố ý gây thương tích, bằng so với cùng kỳ năm 2021).

Tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn các vụ cố ý gây thương tích, giết người, các vụ xâm hại sức khỏe thành viên trong gia đình vẫn còn cao, nguyên nhân là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, phân chia tài sản, mâu thuẫn tình cảm, mâu thuẫn tích tụ trong quá trình sinh hoạt hằng ngày không được quan tâm hòa giải, giải quyết hoặc đôi khi chỉ vì một xích mích nhỏ mang tính bột phát nhưng do các đối tượng đã sử dụng rượu bia dẫn đến mất tự chủ hành vi nên gây thương tích cho người thân trong gia đình...

Nếu để xảy ra hậu quả tác động không nhỏ trong quan hệ máu mủ, ruột thịt, đến truyền thống, đạo lý của gia đình và cộng đồng dân cư, gây mất ANTT ở địa bàn thôn, xóm.

Để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm giết người, cố ý gây thương tích nói chung và xâm hại sức khỏe thành viên trong gia đình nói riêng. Chủ tịch UBND xã yêu cầu Trưởng các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, Trưởng các thôn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ ANXH, Tổ ANTT, Tổ hòa giải ở cơ sở để kịp thời phát hiện các mâu thuẫn tiềm ẩn trong nhân dân, đặc biệt là các mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình để có biện pháp hòa giải, giải quyết dứt điểm mâu thuẫn không để phát sinh thành vụ việc hình sự.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân khi phát hiện mâu thuẫn, người thân, những người chứng kiến vụ việc cần có trách nhiệm cao trong việc can ngăn, hòa giải, nếu không có khả năng giải quyết dứt điểm thì báo ngay cho cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn, không để mâu thuẫn kéo dài dẫn đến hậu quả đáng tiếc

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng dưới mọi hình thức: tuyên truyền qua đài phát thanh và truyền thanh của xã, hệ thống loa phát thanh tại các thôn; tổ chức các buổi họp dân, lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của tổ chức hội, đoàn thể để tuyên truyền về hậu quả, tác hại do hành vi cố ý gây thương tích gây ra, đặc biệt là quy định mới về chế tài xử lý, mức xử phạt nặng hơn trước đối với các hành vi xâm hại sức khỏe thành viên trong gia đình theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Lực lượng Công an xã, chủ trì, phối hợp tổ chức hoạt động tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân thường xuyên tại các địa bàn dân cư, thôn xóm để kịp thời phát hiện, hòa giải, ngăn chặn các hành vi xung đột, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, không để phát sinh thành vụ việc gây thương tích. Tiếp nhận, giải quyết, xử lý nghiêm minh các hành vi gây thương tích, đặc biệt là các hành vi xâm hại sức khỏe thành viên trong gia đình tạo sự răn đe, giáo dục cao trong xã hội.

Yêu cầu Trưởng các ban ngành, đoàn thể các thôn nghiêm túc thực hiện nội dung trên. Chủ tịch UBND xã sẽ xem xét xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị nếu để gia tăng các vụ việc vi phạm pháp luật về tội cố ý gây thương tích nhất là hành vi xâm hại sức khỏe thành viên trong gia đình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,CA.

CHỦ TỊCH

Quách Văn Mạnh

